

ĐỀ BÀI

Phần I. (6 điểm) Cho đoạn văn:

Nó nhìn dáo dác một lúc rồi kêu lên:

- *Cơm sôi rồi, chắt nước giùm cái!* – *Nó cũng lại nói trống.*

Tôi lên tiếng mở đường cho nó:

- *Cháu phải gọi: “Ba chắt nước giùm con”, phải nói như vậy.*

Nó như không để ý đến câu nói của tôi, nó lại kêu lên:

- *Cơm sôi rồi, nhão bây giờ!*

Anh Sáu cứ vẫn ngồi im. Tôi dọa nó:

- *Cơm mà nhão, má cháu về thế nào cùng bị đòn. Sao cháu không gọi ba cháu.*

Cháu nói một tiếng “ba” không được sao?

(Ngữ văn 9, Tập I)

Câu 1. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai? Nêu hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm đó?

Câu 2. Đoạn trích trên thuộc tình huống nào của câu chuyện? Qua tình huống đó, em hiểu gì về tính cách, tình cảm của nhân vật nó?

Câu 3. Nêu hàm ý của câu văn: *Cơm sôi rồi, nhão bây giờ!* và cho biết vì sao nhân vật nó chọn cách nói đó?

Câu 4. Viết đoạn văn diễn dịch khoảng 12 câu nêu cảm nhận của em về nhân vật nó trong văn bản có đoạn truyện trên. Trong đoạn có sử dụng một phép nối và một câu ghép. (Gạch chân và chỉ rõ)

Phần II. (4 điểm) Khi nói về sống tử tế, giáo sư Đặng Cảnh Khang đã kể câu chuyện sau:

Hôm đó, trên xe buýt có một người đàn ông cao tuổi. Ông lên xe ở một trạm trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội). Xe chạy. Sau khi lục lọi chiếc cặp đeo bên hông, lại móc hết túi quần, túi áo, ông già vẫn không thấy tiền để mua vé. Ông ngồi lặng với khuôn mặt đỏ bừng. Lúc này, một cô học sinh ngồi ở hàng ghế sau đã lén nhét tờ 5.000 đồng vào túi quần của ông. Khi nhân viên bán vé đến, theo phản xạ, ông lại đưa tay lục túi quần và thấy tờ 5.000 đồng. Ông mừng ra mặt, trả tiền vé và cứ tưởng đó là tiền của mình. Còn cô gái thì lẳng lặng mỉm cười.

(Báo Gia đình và xã hội – Xuân Đinh Dậu 2017, trang 16)

Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính và đặt nhan đề cho câu chuyện trên.

Câu 2. Xét theo cấu tạo ngữ pháp câu văn: *Xe chạy* thuộc kiểu câu gì?

Câu 3. Tại sao cô gái không trực tiếp đưa tiền cho ông già mà phải *lén nhét* tờ 5.000 đồng vào túi quần của ông?

Câu 4. Từ nội dung câu chuyện trên kết hợp với những hiểu biết xã hội, em hãy viết đoạn văn nghị luận khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ về sự cần thiết phải lan tỏa những việc tử tế trong xã hội ngày nay.

-----HẾT-----